



ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ

เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เป็นโรคติดต่อที่อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรงเรียนโยธินบูรณะจึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

๑. ให้ชะลอการอนุมัติหรืออนุญาตการเดินทางไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และปฏิบัติการวิจัยระหว่างประเทศ การไปปฏิบัติการกิจส่วนตัวในประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ของข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรของ ศธ. และหน่วยงานในกำกับ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด ศธ. ทุกระดับ

๒. ผู้มาปฏิบัติงานหรือมาติดต่อราชการในโรงเรียนโยธินบูรณะ ให้ระมัดระวังและป้องกันตนเอง ควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล โดยโรงเรียนโยธินบูรณะได้จัดวางแอลกอฮอล์เจลไว้ในจุดให้บริการอย่างเพียงพอ

๓. โรงเรียนโยธินบูรณะของดกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ที่ <http://www2.yothinburana.ac.th/website/> ส่วนการรับเอกสารการจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ให้มารับด้วยตนเองตามปฏิทินวิชาการ โดยสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง

๔. โรงเรียนโยธินบูรณะทำการคัดกรองข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง หากพบว่ามีไข้ ไอ มีเสมหะ เจ็บคอซึ่งเป็นอาการที่ใกล้เคียงกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จะไม่อนุญาตให้ติดต่อกับโรงเรียนโดยตรง ขอให้ติดต่อในช่องทางอื่น ๆ

๕. โรงเรียนโยธินบูรณะดำเนินการทำความสะอาดพื้นภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง หลังปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั่วบริเวณโรงเรียน

๖. ผู้มาปฏิบัติงานในโรงเรียน อาทิ ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองที่เดินทางกลับจากกลุ่มประเทศตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ และพักเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน หากมีความจำเป็นต้องติดต่อทางโรงเรียน ให้ติดต่อสื่อสารทางช่องทางอื่น ๆ หรือกรณีสมาชิกในครอบครัวมีความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียน และทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณรงค์ คงสมปราษฎ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ